

# การศึกษาค่าและภาระใช้ชีวิตในสหรัฐ

## เทคนิคการหางานทำระหว่างเรียน

คราวที่แล้วท่านผู้อ่านอาจจะแปลกใจที่ทำไมค่าที่พักในสหรัฐถูกจัง เพียง 45 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ต้องขอยกยเพราะเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ผิดหน่อย ความจริงเป็น 450 เหรียญสหรัฐต่อเดือนโดยเฉลี่ย

วันนี้ เรามาคูเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อจากคราวที่แล้ว เสริมด้วยรายละเอียดที่นักศึกษาควรทราบในเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพในสหรัฐ

ความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งนี้นักศึกษาและผู้ปกครองต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตกลงปลงใจไปศึกษาต่อที่สหรัฐ ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในสหรัฐจะมากหรือน้อยเท่าไรนั้น แคลต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยที่ไปเรียน ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยว่าอยู่เมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเปล่า ตามลักษณะนิสัยการใช้จ่ายของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพสูงในสหรัฐ จะมีค่าเล่าเรียนที่แพงมาก แต่ก็ไม่เสมอไปมหาวิทยาลัยแห่งรัฐบางแห่งที่ติดอันดับ Top Twenty แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมาก หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งค่าเล่าเรียนแพงมากแต่คุณภาพไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น ถึงกระนั้นค่าใช้จ่ายในสหรัฐก็ไม่ถูกเลยถ้าเทียบกับประเทศเรา

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บวกกับค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนตกประมาณปีละ 34,500 เหรียญสหรัฐหรือ 862,500 บาทโดยเฉลี่ย ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐรวมค่าใช้จ่ายตกประมาณปีละ 25,400 เหรียญสหรัฐ หรือ 635,000 บาทโดยเฉลี่ย (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 25 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) ประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีนี้ผู้เขียนใช้ข้อมูลปี 2559

ผู้เขียนเจอเพื่อนอย่างน้อย 2 คนที่วางแผนการเงินไม่ดี ต้องกลับเมืองไทยก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ได้



ปริญญาบัตรอย่างที่ตั้งใจ แต่ผู้เขียนคิดว่าพวกเขา ไม่ได้เสียเวลาเปล่า เพราะอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ชีวิตและภาษาคิดความบ้าง ผู้เขียนรู้จักเจ้าของกิจการร้านอาหารหลายแห่งในนิวยอร์กที่ต้องอาศัยเงินจากหยาดเหงื่อการล้างจานและเสิร์ฟอาหารส่วนตัวเอง เรียนจบ ออกดีนักเรียนนอกหลาย คน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขณะนี้ก็ผ่านงานครั้งนี้มา

ที่เขียนแสดงครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมให้มีการเสี่ยงกฎระเบียบที่ห้ามนักศึกษาทำงานนอกมหาวิทยาลัยเกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ต้องการให้ตระหนักถึงผู้ที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีมาก แต่มีความฝันที่จะศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง ผมขอบอกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำไม่ได้ หากเราพยายาม ยิ่งเรื่องที่ดีกับตัวเองและสังคมส่วน

รวมแล้ว อย่าทอดทิ้ง มันมีหนทาง OFFICER ไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอทำงานนอกมหาวิทยาลัยที่จะจ่ายค่าจ้างสูงกว่าโดยเฉลี่ย

การทำงานเพื่อหารายได้ช่วยในการศึกษานั้น ในความจริงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก หากปฏิบัติตามระเบียบของกองตรวจคนเข้าเมือง โดยไม่ยึดหยุ่น เพราะด้วยผ่านวิธีการหลายขั้นตอน ตามเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก หรือ แอตแลนต้า ที่มีกิจการของชาวไทยโพ้นทะเลอยู่มาก นักศึกษาไทยบางส่วนสามารถหลบทำงานได้สบายๆ เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าก็ไม่ได้เข้มงวดมากนัก เพราะถ้าหากมีการจับกันจริงจัง หรือห้ามไม่ให้ทำงานก็ไม่ว่าจะนำแรงงานที่โหดมาทำ อย่างไรก็ดี ตามในสมัยประธานาธิบดี คลินตัน มีการเข้มงวดมากขึ้น เพราะอัตราว่างงานของชาวอเมริกันอยู่ในอัตราสูง

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอมตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานศึกษากำหนด นั่นคือ 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 9-12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก นอกจากนี้กองตรวจคนเข้าเมืองยังห้ามผู้ถือวีซ่านักเรียนทำงานนอกมหาวิทยาลัยในเป็นแรกที่ไปถึงด้วย แต่สามารถทำงานในมหาวิทยาลัยได้

ผู้เขียนเคยเป็นติวเตอร์ในมหาวิทยาลัยให้เด็กปริญญาตรีได้ชั่วโมงละ 7 เหรียญสหรัฐ เพื่อนร่วมชั้นชาวชาวแอฟริกาใต้และชาวสเปนทำงานในหอสมุดและเป็นผู้ช่วยวิจัย ส่วนปีที่นั้นหากเกิดความจำเป็นทางเศรษฐกิจก็ยังสามารถยื่นเรื่องผ่านทาง INTERNATIONAL STUDENT

สำหรับนักศึกษาปริญญาโทโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษานั้นมีจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษา ส่วนนักศึกษาปริญญาเอกบางมหาวิทยาลัยจะมีทุนอยู่อย่างเหลือเฟือ บางมหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างจำกัด อย่างที่คณะเศรษฐศาสตร์ FORDHAM UNIVERSITY ที่ผู้เขียนเรียนปริญญาเอกอยู่นั้น นักศึกษาปริญญาเอกกว่า 70% ก็ผู้ที่ได้รับทุนยกเว้นหน่วยกิต ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมซึ่งตกเทอมละ 130,000 บาท และได้เงินเดือนๆ ละ 700 เหรียญสหรัฐ โดยต้องทำงานให้มหาวิทยาลัยไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทางมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้ทำงานในหอสมุดหรือเป็นผู้ช่วยวิจัยหรือผู้ช่วยสอนหลายคนบอกว่าทุนการศึกษานั้นหายาก แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ FORDHAM UNIVERSITY หาไม่ยาก แต่ต้องเตรียมการดีๆ สอบ TOFEL และ GMAT หรือ GRE ให้ได้คะแนนสูงๆ ทำเกรดเฉลี่ยให้ได้ 3.5 เป็นอย่างต่ำ เวลาสมัครเรียนก็ให้สมัครขอทุนไปด้วย หากไม่สมัครตั้งแต่ที่แรกการขอเงินไปต่อไปอาจจะทำได้ยาก เพราะเขายึดที่หลักความสามารถ และความจำเป็นประกอบกัน

อนุสรณ์ ธรรมใจ